



มร.ลป. ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4 "นครสวรรค์เกมส์"



เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล นายกลสโมสรอาจารย์และข้าราชการ นายภาสกร สีเหลือง นายกลสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4 "นครสวรรค์เกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายบดีนทร์ เกษมศานต์ รองผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความสามัคคีที่ระหว่างกัน เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อกัน เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยแข่งขันกีฬา 16 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง บาสเกตบอล กรีฑา แบดมินตัน แคร่บอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล อีสปอร์ต เทนนิส เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ และหมากกระดาน ซึ่งมีคณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,516 คน



ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป และผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้กำลังใจ และให้โอวาทแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4 "นครสวรรค์เกมส์" ประกอบด้วย กีฬาเปตอง ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายปฐม บุญยรักษ์ เป็นผู้ควบคุมทีม กีฬาบาสเกตบอล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผศ.ดร.ฐานันดร โต๊ะถม และผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ เป็นผู้ควบคุมทีม กีฬาเทเบิลเทนนิส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.อารยา อริยา และ อ.ไอกรร คำพูล เป็นนักกีฬา กีฬาเทนนิส ณ สนามเทนนิส โดยมี ผศ.เจษฎา ทองสุข เป็นผู้ควบคุมทีม กีฬาแคร่บอล ณ สนามกีฬาแคร่บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผศ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร เป็นผู้ควบคุมทีม วอลเลย์บอล โดยมีนายสกลวรรณ หอมแก่นจันทร์ เป็นผู้ควบคุมทีม



โดยผลการแข่งขันจากกีฬาทั้งหมด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ 3 เหรียญทอง จาก 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุ 46 ขึ้นไป และหมากกระดาน ประเภทชายเดี่ยว 3 เหรียญเงิน จากเทนนิสคู่ผสม บาสเกตบอลผสม และแบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป และ 6 เหรียญทองแดง จาก E Sport (Rov) ทีมผสม ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นทั่วไป เทนนิส ชายคู่อายุ 50 ปีขึ้นไป และสนุกเกอร์ ชายเดี่ยวมือ1 โดยเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ต่อไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก





คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแมตช์นี้เพื่อน้อง #1 เพื่อหาทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแมตช์นี้เพื่อน้อง #1 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยคุณอรัญญา ชูโอชา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขัน

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักกีฬาที่ภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน 28 ทีม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขอนแก่น ทรานสปอร์ต x บางเจริญ เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมทองคิลปการต้า x น้องอิกคิวพอเลียตเดี่ยว เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม OPS x วิชิตวิศุกก่อสร้าง x จาบุรานี x ข้าวแตนใจแนม และทีม จ.เจริญทรัพย์ ออยุธยา x น้องกราฟ เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ หมายเลข 7 วิชญาณันทะศรี ทีมทองคิลป รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้แก่ หมายเลข 71 ทีมเตโชนนท์ วิริยาวิฑูรย์ ทีมขอนแก่น ทรานสปอร์ต รางวัลดาวซัลโว ได้แก่ หมายเลข 8 ปานชัย ชัยวุฒิ ทีมทองคิลป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายสภาคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกว่า 1,000 คน



มร.ลป. ร่วมการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ



เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการฯ และนายบัณฑิต โบสถ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม : Storytelling for Social Engineer Branding สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม train the trainer โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม รวมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังรายงานการจัดกิจกรรมของคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี อ.กานต์ หงษ์ทอง นักออกแบบและที่ปรึกษากิจการสื่อสาร และ ดร.นงรัตน์ อิศโร ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ส่งเสริมการสร้างวิศวกรสังคมให้เป็นอัตลักษณ์ /และ Soft Power ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สร้าง Change Agent นักเล่าเรื่องเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับมหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรค่าย Rajabhat Young Leadership สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกว่า 400 คน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี





คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สอพ. คณบดี คณะ-ครุศาสตร์ คณะ-วิทยาการจัดการ คณะ-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ-วิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการนำเสนอผลงาน "วิสัยทัศน์" และแนวทางการบริหาร สอพ. และ คณบดีทั้ง 4 คณะ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการสรรหา จัดการนำเสนอผลงาน "วิสัยทัศน์" และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงแรมโอฬาร โดย รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ดำเนินกร การแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหานำเสนอวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 1 รศ.ธิตมา คุณยศยิ่ง หมายเลข 2 ผศ.ดร.ปรารณา โกวิททางกูร 2) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หมายเลข 1 รศ.ดร.พิสิทธิ์ วัฒน บัวกนก หมายเลข 2 ผศ.ดร.วิดา เหล้มตระกูล 3) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ หมายเลข 1 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หมายเลข 2 อ.ดร.นุสรุา แสงอร่าม 4) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายเลข 1 ผศ.จักรกฤษณ์ อ้นยะลา หมายเลข 2 อ.ดร.อดิสรณมยา 5) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 1 ผศ.พิภพ นราแก้ว

ทั้งนี้ สามารถรับชมเทปบันทึกการแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th ในกรณีนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงแรมโอฬาร ผู้ที่มีสิทธิหยั่งเสียงมีคำสั่งไปราชการในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าได้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรงแรมโอฬาร โดยนำคำสั่งการไปราชการ ใบลาพักผ่อน แสดงกับเจ้าหน้าที่ ยินยันการใช้สิทธิ



มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดนิทรรศการ "การขับเคลื่อนองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 % ของมหาวิทยาลัยสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน"



เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 รศ.ดร.ปรีดี สติธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดนิทรรศการ "การขับเคลื่อนองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 % ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน" ณ ห้องพีโอซี ชั้น 6 อาคารลือชัย โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ตามแผนโลกทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ค.ศ. 2021 - 2030 ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวทางระบบความปลอดภัย (Safe System Approach) ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนางงอกงามญ์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. สรุปที่มาผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ และได้รับเกียรติจาก นพ.วิทยา ขาดบัญชาชัย ดร.ธีรวัฒน์ เตชะศรีวิเชียร คณบดีบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์หัวหน้าชุดปฏิบัติการ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา "Inspiring" ของคนต่างวัย ไม่ต่างใจ เพื่อก้าวต่อไปของการลดอุบัติเหตุทางถนน





ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (NSP LPRU) นำโดย ผศ.ดร.วศินวิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรดาว หลวงใหญ่ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ดิชะปัญญา รองผู้อำนวยการอุทยานฯ และทีมงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ทั้ง 14 มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมี ผศ.ดร.ธัญญาภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุม พร้อมกล่าวชี้แจงวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การแจ้งทราบการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 และแผนการดำเนินงานกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2568 เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ วางแผนการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ การประชุมยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและบุคลากร เจ้าหน้าที่จาก 14 มหาวิทยาลัยเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ในภูมิภาคให้เข้มแข็งมากขึ้น ณ ห้องประชุมตอยตุง ชั้น 2 อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



คณะมนุษยฯ มร.ลป. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น



เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม 2 โรงแรมพูลแมน ริงเกิ้ล กรุงเทพมหานคร การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ร่วมกันผลิต ออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกันในอนาคต





สาขาวิชาการจัดการ ป.ตรี จัดกิจกรรม Management Showcase ครั้งที่ 3

รศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรธนภิตติ ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันจัดโครงการ Management Showcase ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ห้องประชุมชัยภูมิ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนองาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการองค์การ การฝึกการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และความสามัคคีให้แก่ นักศึกษา และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่าง นักศึกษา

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) การบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง การตั้งเป้าหมายให้ถูกทางและความสำเร็จตามมา โดยคุณมนัสพันธ์ ป็อกคำจ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพักระคายคางใส่หมวก โดยคุณมณีนรา อุเทพ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการทำเทียนหอม โดยคุณจุฬาลักษณ์ ชูด้วง และ 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสกรีนแก้ว เซรามิกด้วยวิธี Silk Screen โดยคุณธนฤต ไซยวงศ์ โดยมีนักศึกษาที่สนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมรวม 100 คน

ทั้งนี้ กิจกรรม Management Showcase ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้นมานั้น มีแนวคิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของสาขาวิชาการจัดการ เพื่อให้นักศึกษา ได้เกิดประสบการณ์ในการจัดการในมิติต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการจัดการบัณฑิต และนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาหลัก ของรายวิชาแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประยุกต์ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปสู่การใช้งาน การใช้ประโยชน์ และการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการทุกท่านได้มุ่งเน้นให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาในทุก ๆ รายวิชา ทุก ๆ กลุ่มเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองตามจุดเน้นของสาขาวิชาการจัดการ และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางที่ว่า “สร้างปัญญา ผ่านประสบการณ์ บูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”



สาขาวิชาภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ : อาศรมวิทยา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 รศ.ปรีดิ์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ: อาศรมวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสูงศักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย สามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้กับวิทยากรไปปรับใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งมีโอกาสนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และประเด็นการศึกษาค้นคว้าอิสระแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และคติชนวิทยา และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถปรับใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมวิจัยเป็นฐาน เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยทางภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และคติชนวิทยา และสามารถต่อยอดการวิจัยเพื่อขึ้นและพัฒนาสังคมได้ โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในภาคบรรยายได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมฆม เมธจรินนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “รูปลักษณ์ภาษาไทยในแผ่นดินจีน” และในภาคปฏิบัติ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ ป.เอก และ ป.โท) ได้นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมฆม เมธจรินนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธัญญา สังข์พันธานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและวรรณกรรม และ รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒน์เศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา ร่วมวิพากษ์ ให้คำแนะนำในการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระบบ On-Site และ On-line ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นทิศทางทางวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ต่อไป





คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร. ลำปางกัลยาณี

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 คน

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียน ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐานฟิสิกส์ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2) ฐานเคมี เรื่อง ปฏิกริยาเคมี วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิวีซ ตั้งประเสริฐ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมีประยุกต์ อ.ดร.ธีรภรณ์ พรหมอนันต์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี และ คุณสุพรรณษา ภูมิบริสุทธิ งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) ฐานชีววิทยา เรื่อง สรีรวิทยาของสัตว์ โดย รศ.สุรกานต์ พัยคมบุตร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คุณกรรณิกา ทิมสิงห์ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์



อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. เป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์ผลงานโครงการงานวิทยาศาสตร์ในงาน IS Day ณ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 คณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา และ อ.ดร.วิภาณุ โชปศล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ผลงานโครงการงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในงาน IS Day ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานในรายวิชา IS ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 ร่วมส่งผลงานกว่า 16 โครงการ





คณะมนุษยฯ มร.ลป. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ



เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้แลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูงสู่ความเป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง และการส่งเสริมการมีงานทำ และการวิจัยและบริการวิชาการที่ยั่งยืนแก่ชุมชน

ทั้งนี้ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการการลงพื้นที่บ้านป่าเหมียง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการวิจัยงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ การบริการวิชาการที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน และการประเมินความสำเร็จในการบริการวิชาการ



สทว. มร.ลป. เข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในเทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อ.ดร.วรวิรัช หน่อสีดา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในเทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Thailand Cultural Exchange Festival : Thailand - CEF) ซึ่งมีกิจกรรมการเดินแบบผ้า และเครื่องแต่งกายนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านผ้าไทย และนานาชาติ สู่การสร้างกระแส Soft Power ของไทยสู่สากล ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ (สวนช้าง)





คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป ร่วมการประชุมสถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาพยาบาลเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลลำปาง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 อาจารย์สมัยพร อาชาล รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาพยาบาลเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลลำปาง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ - สมพร โฮสเทลนครินทร์ โรงพยาบาลลำปาง โดยมีนางสาวเบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจำร่วมกับอาจารย์พิเศษและอาจารย์แหล่งฝึก





การประชุมสัมมนาเครือข่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

ARITs Transforming for The Future
เมื่อโลกเปลี่ยนไป สวท. ต้องเปลี่ยนแปลง รวมพลังเครือข่าย มุ่งสู่นาคต



ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2568

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

"ราชภัฏลำปางร่วมใจ พึ่งพุดโลหิตให้ ตอลมหายใจเพื่อนมนุษย์"

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 (ครั้งที่ 1/2568)

เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนามหาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ: นักศึกษาที่บริจาคสามารถแจ้งขอรับชั่วโมงกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาตามได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2568



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2568 รอบที่ 3

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- *ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- *ระดับปริญญาตรี 4 ปี เกือบโอนรายวิชาหรือเทียบเท่า
- *ระดับปริญญาตรี 2 ปี คอนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา 054 - 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ออส) 054-237399 ต่อ 224 ในวันจันทร์-ศุกร์

